
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจำปี  ๒๕๖1 

ครั้งที่  ๑ 
วันที่  15  พฤษภาคม  ๒๕๖1 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ 

ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖1  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖1 ครั้งท่ี ๑ 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 
ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา 
 

นายประมวล  เกิดคำ  - ขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมฯ ในหน้าที่ 3 จากคำว่า “นายสานิต  ชมภูมาตย์  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) สมาชิกสภาฯ เขต 1” แก้ไขเป็น “นายสานิต  ชมภูมาตย์ สมาชิกสภาฯ เขต 2” 
 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ขอให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมในหน้าที่ 3 ย่อหน้าที่ 2 จากข้อความ “ที่ประชุม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) สภาฯ มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน 3 คนตามที่ นายประมวล  

เกิดคำ เสนอเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง” แก้ไขเป็น “ที่ประชุมสภาฯ 
มีมติเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2561 และวันเริ่มสมัยประชุม ตามที่นาย
ประมวล  เกิดคำ เสนอ เป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ 11 ต่อ 0 เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประชุมอีกเป็นเวลาพอสมควร  แต่ไม่มีผู้
แก้ไขอีก จึงขอมติรับรองรายการประชุมต่อท่ีประชุม 

 

 มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2561 รอบเดือน

เมษายน พ.ศ. 2561 
ประธานสภาฯ   - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 

นางสาวบุปผา  ทบแก่น  - ด้วยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล 
(นักวิเคราะห์ฯ) ตำบลโนนสะอาด ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (2561 – 

2564) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน (ห้วงเดือนตุลาคม 2560 
ถึง รอบเดือนเมษายน 2561) จึงขอรายงานสรุปผลผลการประชุมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตำบลโนน
สะอาดที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ดังนี้ 

  1. รายงานการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2561 ในหน้า 1-9 
/2. สรุปผล... 
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  2. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหน้า 10  
   - จำนวนโครงการทั้งหมด 82 โครงการ  
   - จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 23 โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 28.05  
   - จำนวนโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 59 โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 71.95 
  3. รายงานผลการเบิกจ่ายการจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณ 2560 ในหน้า 11-13 
  4. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินสะสม พ.ศ. 2560 ในหน้า 14 
   - จำนวนโครงการทั้งหมด 31 โครงการ  
   - จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ 15 โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 48.39  
   - จำนวนโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ 16 โครงการ 
   - คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 51.61 
  5. ภาคผนวก ในหน้า 15 
  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว 

  

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารและให้สอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะเป็นเวลาพอสมควร แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแต่ประการใด 
จึงได้ขอมติเห็นชอบต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยมติ ๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

๓.2 การพิจารณาแกไ้ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  
ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้เสนอญัตติขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดพิจารณาอนุมัติต่อไป ก่อนที่จะได้มีการพิจารณา
ขอให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 

 

นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - ด้วยตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของ 
(ปลัดเทศบาล)  สำนักปลัด ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน หน้า 65 ข้อ 1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 
3 แรง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารศูนย์ป้องกันฯ 
ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการที่ 1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง ตั้งไว้ 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารศูนย์ป้องกันฯ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 
เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) นั้น รายละเอียดคำชี้แจงผิดไปจากแบบที่กำหนด จึงขอให้พิจารณา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ดังนี้ 

/ข้อความ... 
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ข้อความเดิม   
1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 3 แรง  ตั้งไว้   15,000   บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารศูนย์ป้องกันฯ ขนาด  

12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  

  1.5.1 ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง ตั้งไว้  15,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง 

(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 
ดังนั้น จึงขอให้สภาได้ โปรดพิจารณา เพ่ืออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

รายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบและพิจารณา สอบถามหรืออภิปราย แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือ 
อภิปรายแต่ประการใด จึงได้ขอมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามท่ีเสนอต่อที่ประชุม 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
๑๑ ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
    4.1 การปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 – 2564) และการจัดทำเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 

นางสาวบุปผา  ทบแก่น  - เนื่องด้วยเทศบาลตำบลโนนสะอาด จะจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
(นักวิเคราะห์ฯ)  ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และเสนอต่อสภาฯ ให้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  

ก่อนปีงบประมาณ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่จะบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
นั้น จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาฯ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จึงจะ
สามารถดำเนินการตามระเบียบได ้
 ดังนั้น จึงขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาฯ 4 ปี ที่
แนบท้ายเอกสารที่ได้มอบให้ทุกท่าน หรือตรวจสอบได้ที่งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด เพื่อ
จะได้เร่งติดตาม ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2562 โดยจัดทำประชาคมระดับชุมชนหมู่บ้าน และเสนอรายงานการประชุมต่อเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด เพ่ือจัดทำประชาคมระดับตำบลต่อไป สำหรับรายละเอียดจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้
ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 

ประธานสภาฯ   - ได้กล่าวสรุปว่า แผนพัฒนาตำบล นั้นมาจากความต้องการหมู่บ้านเพ่ือที่จะนำมาพัฒนาและ 
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบเพ่ือจะได้พิจารณา
บรรจุเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาตำบล 
 

 4.2 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อการฌาปนกิจเทศบาล
ตำบลโนนสะอาด ตามนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด จังหวัดขอนแก่น 

ประธานสภาฯ   - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ชี้แจงรายละเอียดว่า เทศบาลตำบลโนนสะอาดได้มีนโยบายที่จะจัดทำโครงการจัดตั้ง 
(รองปลัดฯ) กองทุนขยะเพ่ือการฌาปนกิจเทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด ในวันที่ 

16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ปริมาณ 
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ขยะมูลฝอยในชุมชนและเป็นการสร้างกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณี 
สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต โดยมีระเบียบหรือเงื่อนไขการได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ 
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกนั้น ต้องมีบ้านเลขที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด และต้องนำ
ขยะรีไซเคิลมาขายให้กับกองทุนฯ เป็นระยะเวลาครบ 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง เดือนละไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง โดยกองทุนฯ จะออรับซื้อตามหมู่บ้าน และในช่วงระยะเวลา 3 เดือน แต่ละครัวเรือนต้องสะสม
มูลค่าเงินจากขยะรีไซเคิลในสมุดคู่ฝาก ให้ได้ยอดเงินและคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาท  ถ้าขาด
การนำมาขาย 2 เดือนต่อเนื่อง ต้องเริ่มทำคุณสมบัติสมาชิกใหม่ กรณีการเสียชีวิต กองทุนฯ จะหัก
ยอดเงินในสมุดคู่ฝาก ครัวเรือนละ 10 บาทต่อศพ  ดังนั้น ทุกเดือนแต่ละครัวเรือนต้องนำขยะรีไซเคิล
มาขาย ให้ได้ยอดและคงเหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาทต่อเดือน หากยอดเงินเกินสามารถเบิกเป็นเงิน
สดได้ในส่วนที่ เกิน 200 บาท สำหรับในรายละเอียดซึ่งจะมีการอบรมให้ความรู้ในวันที่  16 
พฤษภาคม 2561 นี้ 
 

ประธานสภาฯ  - ได้สอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการว่ามีหรือไม่หรือมีอยู่แล้ว 
 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ได้มีคณะกรรมการแล้ว ระเบียบคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนด โดยในเบื้องต้นให้ใช้ตาม 
(รองปลัดฯ) ระเบียบระเบียบนี้ไปก่อน ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยจะนำร่องโดยผู้นำ

หมู่บ้านก่อน 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้กล่าวถึงตามที่ได้มีการประชุมที่ หมู่ที่ 7 บ้านสนามบิน โดยจัดตั้งงบประมาณในการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จัดซื้อ สถานที่ และพาหนะในการขนส่งมีความพร้อมหรือยัง 
 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - รูปแบบในการดำเนินการนั้น โดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบล และจะมี - 
(รองปลัดฯ) คณะกรรมการย่อยเพ่ือรับซื้อขยะ โดยแต่งตั้งหมู่บ้านละ 1 คน จะมีทั้งหมด 9 คน เป็นผู้รับซื้อขยะ 

ซึ่งก่อนที่จะซื้อได้ต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยราคาทีซื้อตามความเหมาะสม โดยอาจจะสอบถาม
จากร้านที่รับซื้อ สำหรับในระยะแรกอาจจะขอใช้รถเทศบาลก่อน ซึ่งจะนำขยะมาคัดแยกเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของขยะ โดยอาจจะหาคณะกรรมการเพื่อไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เขาทำสำเร็จมาก่อน ซึ่งจะมี
อยู่ 2 รูปแบบ โดยในเบื้องต้นจะใช้รูปแบบนี้ไปก่อน 

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - สอบถามเงินกองทุนในการดำเนินการจะนำมาจากไหน พาหนะ สถานที่จัดเก็บขยะ และจะ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) มีสมุดฝาก และงบประมาณในการคัดแยก 
 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ชี้แจงว่า จะนำขยะมาเป็นทุน ใน 3 เดือนแรกให้นำขยะมาแลกเป็นเงิน โดยภายใน 3 เดือน  
(รองปลัดฯ) จะต้องให้ได้มูลค่า 200 บาท ส่วนพาหนะและสถานที่ให้ใช้ของเทศบาลไปก่อน สำหรับสมุดก็ได้รับ

การสนับสนุนจากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น การคัดแยกจะไม่มีค่าตอบแทน แต่
จะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับรายละเอียดก็จะมีการอบรมในพรุ่งนี้ 

 

 4.3 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560 
และตามเทศบัญญัติงบปราณรายจ่ายประจำปี 2561 

ประธานสภาฯ  - ให้ผู้ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

นางสาวรักษิณา  หลาวมา  - ได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงกาจ่ายขาดเงินสะสมว่า ได้ดำเนินการเกือบจะครบ 
(ผอ.กองคลัง) แล้วที่เหลือจะมีโครงการลงหินคลุกของหมู่ที่ 4 , 8  และโครงการปรับปรุงระบบประปาของหมู่ที่ 7 

และหมู่ที่ 8 และโครงการตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2561 ที่กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่ โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล 

 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้สอบถาม 



/นายประมวล... 
-5- 

นายประมวล  เกิดคำ  - ได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาลที่มีอยู่ 2 จุด คือ หมี่ 2 และหมู่ที่ 5 ว่า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ซุ้มเก่าเดิมที่รื้อแล้วนำไปไว้ไหนหรือเก็บที่ใด 
 

นายกเทศมนตรีฯ  - ชี้แจงว่าซุ้มประตูเดิมเป็นงบประมาณท่ีทาง ส.ส. ได้จัดหามาให้ซึ่งก็มีการเสื่อมโทรมแล้ว 
 

นางสาวรักษิณา  หลาวมา  - กล่าวว่าจากการตรวจสอบทะเบียนทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโนนสะอาดแล้ว ก็ 
(ผอ. กองคลัง) ปรากฏว่าไม่มีอยู่ในทะเบียนคุมพัสดุแต่อย่างใด 
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ชี้แจงว่า ตามประมาณการราคานั้นให้ใช้โครงเดิม จะปรับปรุงเฉพาะป้ายตัวป้าย และเสริม 
(ผอ. กองช่าง) ส่วนต่างๆ เมื่อผู้รับจ้างมาดำเนินงานแล้ว เห็นว่าโครงสร้างเดิมมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงพอ จึงได้

ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ใหม่หมดท้ังซุ้ม ทั้งนี้ เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้กล่าวว่าตามท่ีได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เป็นการ 
(สมาชิกสภาฯ) ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดไม่ใช่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมแต่อย่างใด ซึ่งต้องดูรายละเอียดข้อความตามเทศ

บัญญัติฯ 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้อ่านข้อความตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล  ตั้งไว้ 500,000 บาท เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าเทศบาล

ตำบลโนนสะอาด จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท (ทางเข้าเทศบาลฝั่งบ้านเหมือดแอ่ติดถนน
มะลิวรรณ และฝั่งบ้านแสนสุขติดถนนมะลิวรรณ) สูง 5.00 เมตร ยอดสูง 10.00 เมตร กว้าง 12 
เมตร (คงเสาเดิม) 

 

นายฉลาด  บุญสะอาด  - ได้กล่าวว่าหากจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าว ควรจะมีการขออนุมัติจากสภาฯ โดย 
(รองปลัดฯ) ก่อนที่จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมต้องขออนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงให้ถูกต้องก่อน

ดำเนินงานต่อไป  
 

นายชาญชัย ชาติพหล  - ได้เสนอขอให้นำโครงเสาเก่าเดิมมาเก็บไว้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2ป 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้สอบถามในกรณีตั้งงบประมาณไว้ จำนวน 500,00 บาท เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตูเทศบาล  
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 2 แห่ง ๆ ละ 250,000 บาท โดยใช้คงเสาเดิมนั้น จะเป็นงบประมารมากเกินไปหรือไม่ 
 

นายกเทศมนตรีฯ  - ได้แจ้งให้กองช่างได้นำโครงเสาเดิมกลับคืนมาเก็บไว้เหมือนเดิม 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก 
นายบุญแสง  พรนิคม  - เสนอแนะให้มีการปรับปรุงบริเวณหน้าเทศบาลให้มีความสวยงามและดูเหมาะสม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวและเสนอให้มีการปรับปรุงการติดตั้งธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ และขอให้ผู้ที่
รับผิดชอบดูแลปรับปรุงให้เหมาะสมด้วย 

 

นายกฤษฎา  ประทุมวี  - แจ้งว่าในขณะนี้ได้มีการประชุมพูดคุยกันแล้ว ซึ่งจะมีการปรับแก้ไขเพ่ือให้ดูสวยงามและมี 
(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) ความเหมาะสมต่อไป 
 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ขอให้ปรับปรุงรูปพรมฉายาลักษณ์หน้าสำนักงานด้วย เนื่องจากได้เกิดพายุลมพัดชำรุด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เสียหาย 
 

นายเลิศ  พรมลิ  - แจ้งเรื่องโครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่  
(รองนายกฯ คนที่ 1) ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 -22 พฤษภาคม 2561 จึงได้นำเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ  
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ได้รับทราบ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ 
 

นางสาวเกศรา  จวบบุญ)  - ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
(นักพัฒนาชุมชน) โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเปิดโลกทัศน์และให้ผู้สูงอายุ
สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 
2561 จะมีการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลโนนสะอาด ระหว่าวันที่  21 – 22 
พฤษภาคม 2561 จะไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ
ศึกษาวิถีชุมชนบ้านท่าเดื่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 

  1. ผู้สูงอายุภายในตำบลโนนสะอาด จำนวน 120 คน 
  2. คณะผู้บริหาร จำนวน 4 คน 
  3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 12 คน 
  4. ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 คน 
  รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 150 คน จึงขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ใน

เบื้องต้นก่อนค่ะ 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้สอบถามและเสนอแนะ 4 เรื่อง ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1)  1. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขห้องน้ำบริเวณข้างสำนักงาน เนื่องจากมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น 

2. เสนอแนะให้มีการจ้างนักการภารโรงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าในการให้บริการพ่ีน้องประชาชน 
4. การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้มีการติดต่อประสานงานกันเพ่ือไม่ให้มีการ

เกิดปัญหา 
 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ชี้แจงตามท่ี นายประเสริฐ  ตลับเงิน สอบถามและเสนอแนะตามที่กล่าวข้างต้น 
นางรักษิณา  หลาวมา  - ชี้แจงกรณีเรื่องการปรับปรุงห้องน้ำว่า ได้ทำหนังสือขอให้ผู้รับจ้างมาปรับปรุงแก้ไขให้แล้ว  
(ผอ. กองคลัง) 2 ครั้ง และจะได้แจ้งอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มาก็จะได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน

ต่อไป สำหรับกรณีการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้านั้น ต้องดูรายรับราย-จ่าย ในแต่ละเดือนก่อน ซึ่งเห็นว่า
รายรับ-รายจ่าย ไม่สมดุลเท่าไหร่จึงขอให้ชะลอไว้ก่อน เพราะเป็นงบประมาณที่สูงต้องดูรายรับก่อน 

 

นายเลิศ  พรมลิ  - ชี้แจงกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่ากำลังพิจารณาดำเนินการแล้ว 
(รองนายกฯ คนที่ 1) 
 

นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าในกรณีมีปัญหา หรือเก่ียวกับพนักงาน 
(ปลัดเทศบาลฯ) เจ้าหน้าที่ขอให้พูดคุยหรือประสานกับปลัดโดยตรงได้เลย เพ่ือจะได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ในส่วนที่ยังบกพร่องต่อไป 
 

นางสุภาษี  คำเบ้าเมือง  - สอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงระบบประหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เนื่องจากเห็นว่าวาล์วเปิด-ปิด  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) น้ำ มีแค่ 4 จุด แต่ที่จริงต้องใช้ 6 จุด จึงขอให้เพ่ิมเป็น 6 จุด 
 

นายดำรงณ์  เรืองประทุม  - ชี้แจงว่าจะตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการแก้ให้ตามความเหมาะสม 
(ผอ. กองช่าง)  

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  - ได้แนะนำเลขานายกทศมนตรีคนใหม่ คือ นายทองใส  ทอนท้าว และกล่าวสรุปการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 และกล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติม
เรื่องอ่ืนๆ อีก จึงกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน      ๑๒   คน มาประชุม    ๑2  คน  
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน      15  คน 
 

(ลงชื่อ)……ฉลาด  บุญสะอาด….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง..........ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)...........สุภาษี  คำเบ้าเมือง..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   คำเบ้าเมือง) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
(ลงชื่อ).........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการฯ  (ลงชื่อ).........สานิต   ชมภูมาตย์..........กรรมการฯ 

(นายบุญแสง   พรนิคม)             ( นายสานิต   ชมภูมาตย์ ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 

 
 
 


